

## สรุปอุบัติเหตุปีใหม่7วันนครปฐมตาย4เจ็บ45

นายชยยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 พร้อมกล่าวปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายณกมล คำนึ่งเนตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ในนามของเลขานุการศูนย์เป็นผู้ดำเนินรายการ พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม นางน้ำฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์ รองสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นางนวิดา หัตถาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดนครปฐม นายพิสิทธิ์ ชาวน์เจริญวุฒิ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม แขวงทางหลวงนครปฐม แขวงทางหลวงสมุทรสาคร



แขวงทางหลวงชนบท ผู้แทนจากอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานผลการปฏิบัติ

จังหวัดนครปฐม มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 47 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 45 ราย และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยอำเภอเมืองนครปฐม มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 2 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 19 ราย อ.บางเลน เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย อ.พุทธมณฑล เสียชีวิต 1 ราย อ.สามพราน บาดเจ็บ 11 ราย อ.กำแพงแสน บาดเจ็บ 5 ราย อ.ดอนตูม บาดเจ็บ 5 ราย และ อ.นครชัยศรี บาดเจ็บ 4 ราย ส่วนสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และดื่มแล้วขับ

พ.ต.อ.สุรชัย สุกใส รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องไม่ประมาทตลอดเวลาของการขับขี่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายกำหนด เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย พร้อมตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร และจับกุมผู้กระทำความผิด 10 ข้อหาหลัก คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ผ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย แชนจ์ในที่คับขัน เมาสูรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ได้ผู้กระทำความผิดตาม

กฎหมายในห้วง 7 วันที่ผ่านมา รวม 9,204 คน

ทางด้านขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทำกิจกรรมตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย มีประชาชนนำรถเข้ามาตรวจ 1,076 คัน โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ได้เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างท้ายรถรวมกว่า 300 คัน พร้อมทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก ให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และในห้วงของการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ขนส่งจังหวัดนครปฐม ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมกล้องตรวจจับความเร็วชนิดเลเซอร์ ลงพื้นที่ตรวจพบรถบนถนนสาธารณะ และก็พบรถโดยสารวิ่งเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 1 คัน ไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย 11 คัน ส่วนการตรวจจับด้วยระบบ GPS ตลอด 24 ชม. พบผู้กระทำผิด 9 คัน

นายขยยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต่อว่า ในส่วนของจังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน การปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ผู้ขับขี่และคนซ้อนท้ายทุกคนจะต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดเวลา ต้องไม่ขับรถเร็ว ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่หรือขณะขับขี่ และได้สั่งการให้นำผลการปฏิบัติในห้วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตลดลง อุบัติเหตุลดลง และผู้บาดเจ็บลดลง นำไปสรุปเป็นบทเรียน ทำเป็นแผนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่จะมาถึง โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกคน ไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดกลับรถ ทางแยกทางร่วม รวมถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน.

**บัณฑิตชัย เกริญไกรชาญ**